
sþ. 429. Fyrirspurn r223. mál]
til sjávarútvegsráðherra um útflutning tilbúinna fiskrétta.

Frá Benedikt Gröndal.

1. Hefur verið athugað nýlega, hvort unnt er að framleiða tilbúna fiskrétti fyrir
Bandaríkjamarkað í verksmiðjum hérlendis í stað þess að gera það vestan
hafs? Ef svo, hver er niðurstaðan?

2. Hve miklum gjaldeyri tapa Íslendingar á því, að þessi framleiðsla er ekki í landinu
sjálfu?

3. Hve margt fólk starfar í fiskverksmiðjum, sem Íslendingar eiga erlendis?
4. Hverjar eru horfur í þessum málum á Evrópumarkaði ?


